



ได้จัดทำโครงการต่าง ๆ และมีโครงการขอตั้งงบประมาณแต่ละหน่วยงานรวมเป็นแสน ๆ ล้านบาท เพื่อเร่งแก้ปัญหา

โดยผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 (MICS4) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การยูนิเซฟ พบว่า เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผอมร้อยละ 6.7 เด็ย้อยละ 16.4 และข้อมูลการสำรวจฐานข้อมูลรูปร่างและสรีระประชากรไทย (Size Thailand) ในปี 2551 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พบว่า ความสูงเฉลี่ยของชายไทยอยู่ที่ 169.46 ซม. หญิง 157 ซม. โดยกลุ่มอายุ 16-25 ปี พบว่า ผู้ชายมีความสูงเฉลี่ย 171.36 ซม. และหญิงสูง 159.32 ซม. ในปี 2559 ทั้งที่ในความเป็นจริงหลายสิบปีที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2535 และยังมีโครงการอาหารกลางวันเพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหาร และภาวะทุพโภชนาการในเด็ก เป็นงบประมาณแผ่นดิน

หลายแสนล้านบาท มาในรัฐบาลยุคปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้กรมอนามัยจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยโดยตั้งเป้าหมายส่วนสูงใน 20 ปีข้างหน้าว่าชายไทยต้องสูง 180 ซม. หญิง 167 ซม. เริ่มตั้งแต่ในครรภ์ มารดาจนกระทั่งเป็นทารก เข้าสู่วัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ โคนเน้นหนักใน 3 มาตรการคือ 1.รณรงค์ให้เด็กไทยดื่มนมจืดอย่างน้อยวันละ 1 แก้ว ประมาณ 240 ซีซี รวมปีละ 88 ลิตร ต่อคน 2.ส่งเสริมการออกกำลังกายที่มีการยืดตัว เช่น วายท์ บาสเกตบอล โหนบาร์ วอลเลย์บอล และ 3.ส่งเสริมการรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ โดยกรมอนามัยขอจัดสรรงบประมาณหลายหมื่นล้านบาทเพื่อไปดำเนินการ

ความเป็นห่วงในเชิงการจัดการก็คือ กรมอนามัยไม่ได้มีอำนาจควบคุมในการผลักดันมาตรการทั้ง 3 เรื่อง เพราะโครงการนมโรงเรียนและโครงการอาหารกลางวันนั้นอยู่ในอำนาจการบริหารจัดการของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งก็มีปัญหาคอร์รัปชันที่ยังแก้ไม่ได้ และมาตรการส่งเสริมการออกกำลังกายก็เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมพลศึกษาซึ่งก็ยังไม่ประสบปัญหาการถูกลดจำนวนครูพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ ดังนั้นเป้าหมายการจะทำให้เด็กไทยสูงขึ้นถึง 180 ซม. จะกลายเป็นแค่การใช้งบประมาณ

ประชาสัมพันธ์และการจัดคิวเวนต์ตามโรงเรียน และในที่สุดก็จะกลายเป็นจำเลยของสังคมในการใช้งบประมาณที่ไม่สามารถวัดผลเป็นรูปธรรมเหมือนกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ที่ไม่สามารถผลักดันการลดการบริโภคเหล้าและบุหรี่

การส่งเสริมให้เด็กไทยสูงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ถ้าทุกหน่วยงานภาครัฐที่กล่าวมาทั้งหมดจะเอางบประมาณมารวมกันและบริหารร่วมกันโดยมีตัวชี้วัดเดียวกัน ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้น และในอนาคตนักกีฬาไทยก็จะไม่เสียเปรียบด้านรูปร่าง ประเทศไทยเสียโอกาสในการพัฒนาเยาวชนก็เพราะหน่วยงานภาครัฐไม่ทำงานร่วมกัน.

ดร.สมทป รัฐธรรมนูญ

นายถนอมกรรมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ